

**BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 114/TWPCTT

V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng
kế hoạch phòng, chống và phương án
ứng phó thiên tai.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và kế hoạch triển khai thi hành Luật theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) đã có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai (Công văn số 47/TWPCTT ngày 19/5/2015 và 128/TWPCTT ngày 18/8/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; Công văn số 3468/BNN-TCTL ngày 06/5/2015 và số 5080/BNN-TCTL ngày 20/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đến nay theo báo cáo của các địa phương đã có 25 tỉnh/TP hoàn thành kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; 24 tỉnh/TP hoàn thành phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

Trước những diễn biến thiên tai bất thường như trong thời gian vừa qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố:

1. Khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt (đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt) và rà soát, điều chỉnh (đối với các tỉnh, thành phố đã phê duyệt) kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Báo cáo tình hình lập, phê duyệt, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó tương ứng với các cấp tại địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo lần 1 đề nghị gửi về trước ngày 09/9/2016 để tổng hợp)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c);
- Các thành viên BCD;
- Lưu VT, KHTC, NVTH (2b).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



Hoàng Văn Thắng